



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ผจก.ออนไลน์ มติชน เว็บไซต์ เดลินิวส์</p>	<p><b>รองนายกฯ มอบนโยบาย สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหาร สธ. วาระพิเศษ ว่า ได้เร่งรัดการพัฒนาระบบสาธารณสุข 4 เรื่อง คือ 1.การใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 ซึ่งสธ.ยังเบิกไม่ครบ 2.การดูแลประชาชนในภูมิภาค โดยให้จัดทำแผนงานพัฒนาพ.ส.ต.ปี 2561 เพิ่มเติมเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชน ลดการเจ็บป่วย ซึ่งหากต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณกลางปีมาสนับสนุน 3.ขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์ ให้รพ.อำเภอ 1 แห่ง ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ 1 วัด หากได้ผลดี ขยายให้รพ.ส.ต.ดูแลทั่วประเทศ และ 4. การจัดทำศูนย์พยาบาลทางทะเล โดยจัดทำเรือพยาบาลดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว นำร่องที่ จ.พังงา และจะขยายอีก 4 จังหวัด คือ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และชลบุรี</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การเพิ่มงบให้รพ.ส.ต.เป็นการใช้งบกลางปี 2561 ระยะสั้น เพื่อสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จะจัดสรรให้โดยดูจากผลการดำเนินงาน ขนาดการดูแลประชากรในพื้นที่ คือ ระดับเล็กประชาชนไม่เกิน 3,000 คน ระดับกลาง 3,000-8,000 คน และระดับใหญ่มากกว่า 8 พันคนขึ้นไป ได้มอบให้สป.สธ.ไปดูข้อมูลเพื่อจัดส่งงบฯ ภายในเดือนนี้ และอยากเห็นผลงานภายในก.ย. นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมอบให้ก.พลังงานเข้าไปดูเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในรพ.ส.ต. 190 แห่ง และให้ก.ดิจิทัลฯ ดูแลติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในรพ.ส.ต. 300 แห่ง</p> <p>ทั้งนี้ การตั้งงบแก่รพ.ส.ต.ไม่เกี่ยวกับประเด็นไม่ต้องการให้ถ่ายโอนรพ.ส.ต.ไปอปท. การพัฒนาศักยภาพรพ.ส.ต.เป็นเรื่องที่ทำมาตลอด เช่น การพัฒนารพ.ส.ต.ติดตาม โดยปี 2560 มีรพ.ส.ต.ติดตามระดับ 5 ดาวถึง 17% ส่วนเรื่องการถ่ายโอนเป็นนโยบายที่ทำมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีพื้นที่โอนไปแล้วดีและโอนแล้วไม่เป็นอย่างที่ต้องการ จึงยังใช้หลักการเดิมคือ ต้องพร้อมทั้งคนไปและคนรับ ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วย โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ไปวิเคราะห์เรื่องนี้</p>
<p>สำนักข่าว ทวีช่อง 9 มติชนออนไลน์ เดอะ เนชั่น</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าคนที่ 10 ซึ่งเป็นชายอายุ 59 ปี จ.ระยอง ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. จากการสอบสวนโรคของผู้ที่ถูกสุนัขและแมวกัดและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่ยังคงมีความประมาทและไม่ตระหนัก ทำให้ไม่ได้ไปรับวัคซีน ซึ่งแนวทางการรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าขณะนี้คือ การฉีดเข้ากล้ามเนื้อจนครบจำนวนโดส ร่วมกับการสังเกตสุนัขและแมวที่กัด หากสุนัขและแมวไม่เสียชีวิตอาจพิจารณาหยุดฉีดยา แต่หากไม่สามารถกักสัตว์ไว้สังเกตอาการได้ ควรได้รับวัคซีนทันที ซึ่งจะได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักด้วย</p> <p>สำหรับสถานการณ์การระบาดในสัตว์ กรมปศุสัตว์และอปท.ได้เร่งฉีดวัคซีนในสัตว์ที่มีกว่า 10 ล้านตัวให้ครบ ส่วนวัคซีนในคนยังมีเพียงพอและกระจายไปอย่างทั่วถึง บางจังหวัดมีมากถึง 1 แสนโดส และสามารถขยายเข็มข้ามจังหวัดได้ โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระบาดยังเป็นพื้นที่ที่มีการพบการระบาดเมื่อปี 2560 และต้นปี 2561 ได้แก่ ภาคตะวันออก พื้นที่ปริมณฑลรอบกทม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ และภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา กระบี่ นครศรีธรรมราช ส่วนผู้เสียชีวิต 10 ราย อยู่ในสุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย ยโสธร และระยอง</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5,9</p>	<p><b>งานประชุมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 และกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งสธ.ได้เตรียมการปรับปรุง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ทันสมัย เพื่อจะได้ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและตรงกับสภาวะสุขภาพ เน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ระบบการดูแลรักษาพยาบาล และการดูแลระยะยาว ให้การบริการเข้าถึงผู้สูงอายุในชุมชนให้มากที่สุด</p>
ไอเอ็นเอ็น สยามรัฐ	<p><b>คำแนะนำชมฟุตบอลโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2561 ว่า ขอให้แฟนบอลชาวไทยดูการแข่งขันเป็นกีฬา ไม่เล่นพนัน และดูแลสุขภาพเนื่องจากเป็นการแข่งขันช่วงกลางคืน อาจทำให้อ่อนนอนติดต่อกันหลายวัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ดังนั้น ควรหาเวลาพักผ่อนในช่วงพักเที่ยง ตอนเย็น หรือในช่วงหัวค่ำก่อนการแข่งขัน หรือดูย้อนหลังในช่วงวันหยุด ขณะชมการแข่งขันไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์หรืออาหารที่ให้พลังงานสูง และดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้น</p>
ทีวีช่อง ThaiPBS	<p><b>โรคเมอร์ส</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีอาการต้องสงสัยว่าป่วยเป็นโรคเมอร์ส ว่า ขณะนี้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์ส-โควี ในชาวต่างชาติคนดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยเป็นปอดอักเสบและตรวจพบเชื้อไวรัสโรค ขณะนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สสอ.เชียงคำ ให้สัมภาษณ์กรณีพบผู้ป่วยเป็นไข้ มีผื่น ใน ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งสงสัยว่าจะเป็นไข้ซิกา และพบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 3 ตำบล คือ ต.แม่ลาว ต.ห้วยน และ ต.อ่างทอง สสอ.เชียงคำ จ.พะเยา ว่า ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) ระดับอำเภอ ขึ้นที่รพ.เชียงคำ เพื่อเฝ้าติดตามและควบคุมสถานการณ์ไม่ให้แพร่ระบาด โดยผู้ป่วยที่สงสัยเป็นไข้ซิกาอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค แต่จากการประเมินเบื้องต้น คาดว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือไข่ออกผื่น</p> <p>-นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ ได้เรียกประชุมบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อหารือวิธีป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด และหากพบว่าผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวเป็นไข้ซิกาจริง ก็มีมาตรการพร้อมรับมืออยู่แล้ว</p> <p>- ด้าน นายเทว ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน เปิดเผยว่า เนื่องจาก อ.จุนมีพื้นที่ติดต่อกับ อ.เชียงคำ จึงได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รับผิดชอบสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ และร่วมมือกันป้องกันอย่างเข้มงวด และให้ทุกบ้านช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจัง</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกทม.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เดือนม.ค. ป่วย 517 ราย ก.พ. 653 ราย มี.ค. 590 ราย เม.ย. 615 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยเขตหนองจอกมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด 3 แขวง ได้แก่ แขวงหนองจอก แขวงโคกแฝด และแขวงคูฝิ่งเหนือ ซึ่งแขวงโคกแฝดเป็นพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วย จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว สสอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกาด ต.สันกำแพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน ผนึกกำลังกำจัดลูกน้ำยุงลายตามวัดต่างๆ และบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งบริเวณที่มีน้ำกักขังตามภาชนะต่างๆ เพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และจะรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนตามตำบล หมู่บ้านต่างๆ ด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอบทความ กรมควบคุมโรคลงพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านราว 656 คน สร้างรายได้กว่าเดือนละ 2 หมื่นบาท - 2 แสนบาท โดยมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเก่า 767 ตันต่อเดือน หลังคัดแยกเหลือเป็นขยะที่ต้องทิ้งราว 20 ตันต่อเดือน ทำให้ชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากโลหะหนักที่มีอยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจังหวัดเข้ามาช่วยป้องกันและบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาวตั้งแต่ปี 2558 มีแนวทางการจัดการแก้ปัญหาด้วยการตั้งคณะทำงานยกย่องยุทธศาสตร์จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต.โคกสะอาด 7 ยุทธศาสตร์เป็นการพัฒนาระบบให้เดินควบคู่ไปได้ระหว่างอาชีพของชาวบ้านและความปลอดภัย ต่อคนและสิ่งแวดล้อม</p>
เดลินิวส์	<p><b>การจัดการขยะติดเชื้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขยะมูลฝอยติดเชื้อในรพ.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>3-6% โดยปี 2559 มี 55,646 ต้น มาจากรพ.รัฐ 57% คลินิกเอกชน 19% รพ.เอกชน 17% และรพ.สต. 6% รพ.บางแห่งกำจัดเองโดยใช้เตาเผา แต่ส่วนใหญ่กว่าจ้างบริษัทกำจัดเพราะต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการทำลาย ซึ่งพบว่าขยะติดเชื้อขนส่งไปไม่ถึงแหล่งกำจัด 28% หรือ 15,646 ต้นต่อปี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีจึงได้ทำระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลขยะออนไลน์ เพื่อควบคุมกำกับการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างเป็นระบบ และขอให้ประชาชนช่วยเฝ้าระวัง โดยรถที่ขนส่งขยะติดเชื้อจากรพ.จะเป็นรถเก็บความเย็นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ มีทั้งรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ส่วนถุงขยะจะเป็นสีแดง หากพบว่ามีอาการนอกเส้นทางหรือลอบเอาไปทิ้งตามธรรมชาติ สามารถแจ้งได้ที่สสจ. หรือ สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กล่าวว่า โปรแกรม "Manifest Online" เป็นการบันทึกข้อมูลขยะว่ามาจากรพ.ใด ปริมาณเท่าไร บริษัทใดเป็นผู้ขนส่ง และเมื่อบริษัทกำจัดขยะปลายทางได้รับขยะแล้วจะบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมว่าได้รับขยะแล้วปริมาณเท่าไร ตรงกันหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาขยะติดเชื้อปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรคหน้าฝนในเด็ก</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เด็กยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่แข็งแรงมากพอ ในช่วงฤดูฝนอาจติดเชื้อและมีอาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ พ่อแม่จึงควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพอย่างใกล้ชิด ควรหลีกเลี่ยงหรือสัมผัสน้ำฝนและไม่ใกล้ชิดกับผู้ที่เจ็บป่วย</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคที่พบมากในช่วงฤดูฝน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้เลือดออก และไวรัส RSV หรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ หากเด็กป่วยควรให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปอยู่ใกล้กับผู้ป่วย ไม่ให้อยู่ในสถานที่แออัด ไม่ตากฝน หรือหากตัวเปียกชื้นควรรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น รวมถึงตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนตามที่แพทย์แนะนำ ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพาไปพบแพทย์</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปาก มีความเสี่ยงที่จะพบเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก แรกเกิด- 4 ปี และกลุ่มเด็กวัยเรียน 5-9 ปี โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 มิ.ย. 2561 พบผู้ป่วย 13,554 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ร้อยละ 85.8 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็ก วิธีป้องกันคือการลดสัมผัสเชื้อซึ่งจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพอง โดยหมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่น หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ หากพบเด็กป่วย ควรให้หยุดเรียนและรักษาจนกว่าจะหายดี แยกของใช้ส่วนตัวเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p><b>การดำเนินกิจการเครื่องสำอาง</b></p> <p>- เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ตามที่ สธ.ได้ออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.2561 เป็นผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ทันทที ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับรองแจ้งก่อนวันที่ 24 พ.ค. 2561 ต้องยืนยันตัวตนว่ามีความประสงค์จะดำเนินการต่อ หากไม่แจ้งยืนยันภายใน 45 วัน หลังได้รับหนังสือลงทะเบียน ออย.จะมีมาตรการในการเพิกถอนใบรับแจ้งต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</b></p> <p>- เสนอข่าว ทอม รุม 39 นักร้อง พร้อมด้วย ดีเจเพชรจ้า และนิวเคลียร์ ดารานักร้อง เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. เพื่อชี้แจงกรณีรีวิวสินค้าเมจิก สกิน</p> <p>ด้าน ออย.เผยแพร่ื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางตรวจสอบเลขทะเบียน ออย. 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1.แอปพลิเคชันไลน์ @fdathai 2.แอปพลิเคชัน Oryor Smart Application 3.เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th ซึ่งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะอยู่ทางด้านล่าง เลือกเมนู "สืบค้นผลิตภัณฑ์" และ 4.เว็บไซต์ www.oryor.com หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วน ออย. 1556</p>
สยามรัฐ	<p><b>การพัฒนาสมุนไพรไทย</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การพัฒนาสมุนไพรให้ไปสู่สากล ต้องทำให้คนทั่วไปรู้จัก เชื่อมมันแพทย์แผนไทย ชอบและใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบต่างๆ ซึ่งกรมฯ ได้กำหนด Champion Product ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง คือ ก. พ. บ. ข. ได้แก่ ก.คือ กระชายดำ พ.คือ ไพล บ.คือ บัวบก และ ข.คือ ขมิ้นชัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้ ไทยมีความพร้อมของวัตถุดิบสมุนไพรไทย ซึ่งมีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากกว่า 20,000 ชนิด ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรกว่า 1,800 ชนิด กระจายอยู่ในทุกภาค และมีความพร้อมเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรัฐบาลมีการส่งเสริมสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรได้รับความนิยมนมากขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรมีโอกาสและศักยภาพในตลาดโลกมากขึ้น</p>
<p>ผวก.รายวัน 360 องศา</p>	<p><b>ออทิสติกเทียม</b></p> <p>- เสนอบทความ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ความรู้เรื่องออทิสติกเทียม ว่า ไม่ใช่โรคแต่เป็นคำที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยเด็กไม่ได้เป็นโรคออทิสติก แต่มีพฤติกรรมที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นโรคออทิสติก คือไม่มองหน้าใคร ไม่สนใจพูดคุยกับใคร หรืออาจจะพูดซ้ำกว่าวัย ไม่มีทักษะทางสังคมที่ควรจะเป็น ปัญหาเกิดจากการเลี้ยงดู เช่น ปล่อยให้เด็กอยู่หน้าจอานาน ๆ ทั้งทีวี แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ ทำให้เด็กสนใจเฉพาะเรื่องที่อยู่ตรงหน้า ไม่สามารถฝึกลูกให้เรียนรู้ เรียนแบบ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ ซึ่งปัจจุบันเด็กยุคใหม่มีโอกาสเป็นออทิสติกเทียมมากขึ้น</p> <p>สำหรับคำแนะนำการรักษาคือ 1.เมื่อลูกร้องต้องการแท็บเล็ต ให้ชวนทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดึงความสนใจเด็กออกจากหน้าจอ เช่น พูดคุย วาดรูป ไปเที่ยวข้างนอก หรือเล่นกีฬาต่าง ๆ 2.ใช้สื่อหน้าจอกับลูกเล็กเพียงแค่วินาที ๆ เช่น ดูหนังสือด้วยกัน แต่ไม่ควรทิ้งเด็กไว้ลำพัง 3.บริหารเวลาในการดูแลลูก ให้ลูกรับรู้ถึงความรักความอบอุ่น ในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยาก ไม่ควรให้ใช้แท็บเล็ต ส่วนในเด็กโตที่รอคอยเป็น ควบคุมอารมณ์ได้สามารถใช้แท็บเล็ตได้ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ 4.พ่อแม่มีส่วนร่วมช่วยในการเรียนรู้ โดยพิจารณาว่าลูกพร้อมหรือยังที่จะใช้สื่อหน้าจอ ควรปลูกฝังเรื่องการเคารพเวลา ให้มีทักษะทางสังคม และไม่แฝงไปด้วยสิ่งยั่วยุหรือความรุนแรง</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>ประโยชน์ของนม</b></p> <p>- เสนอบทความ นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย กล่าวว่า นมโคเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับทุกวัย นมโคสด 100 เปอร์เซ็นต์ อุดมไปด้วยโปรตีน แคลเซียม วิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ แต่อัตราตีนมของคนไทยยังต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่า เฉลี่ยคนไทยตีนมประมาณ 14 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปี กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมโภชนาการในทุกกลุ่มวัย จึงต้องสร้างความรู้แก่ประชาชน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่านมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับทุกวัย และเลือกผลิตภัณฑ์นมที่มีเครื่องหมาย ออย. อ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสารอาหารครบถ้วน</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>To Be Number One</b></p> <p>- เสนอสรุป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี และร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี</p>
<p>สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร</b></p> <p>- เสนอข่าว นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แฉข่าว "พลิก SME สู่นาคตด้วยนวัตกรรม" ในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong/Regular Level 2561) โดยมีหน่วยงานหลักที่เข้าร่วม อาทิ ออย. สวทช. และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างยอดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20</p> <p>โดย ออย.จะพัฒนาด้านระบบสถานประกอบการแม่ข่าย Primary GMP และสถานประกอบการผลิตอาหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสถานที่ผลิตในชุมชน ส่วน สวทช. เป็นฝ่ายวิจัยพัฒนาให้กับ SME เพื่อใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ขณะที่เซ็นทรัลแล็บไทย จะตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch